

# ด่วนที่สุด



ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๑๙๗๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๒๐๓ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับกรณีของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง โดยกำหนดปฏิทินการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้อำเภอแจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการบันทึกคำขอของงบประมาณดังกล่าวในระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนองนโยบาย (le.dla.go.th) เมนู “การขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SORA)” ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พร้อมกับจังหวัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลับโครงการและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม (ผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) เพื่อตรวจสอบรายละเอียดโครงการ และพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ โดยในการนี้ให้อำเภอรวบรวมคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณพร้อมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน ส่งถึงจังหวัดนครพนม ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

จังหวัดนครพนมได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ได้แจ้งขยายเวลาในการให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการบันทึกคำขอของงบประมาณดังกล่าวในระบบสารสนเทศในการจัดเก็บและรายงานข้อมูลเพื่อตอบสนองนโยบาย (le.dla.go.th) เมนู “การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SORA) จากเดิมภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในการนี้ ให้อำเภอรวบรวมคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณพร้อมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน ส่งถึงจังหวัดภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อที่จังหวัดจะได้รวบรวมส่งถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการบันทึกข้อมูลคำขอในระบบดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดต่อไป ทั้งนี้ รายการคำขอที่แสดงในเอกสารรายละเอียดคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลต้องตรงกันกับชื่อรายการที่ปรากฏอยู่ในระบบ



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร. ๐-๔๒๕๑-๕๗๒๐ ต่อ ๑๓